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บทค ดย่อ 
 

 การศกึษาวิจยัเชิงส ารวจสภาพสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอทุยาน
แหง่ชาตใินจงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือศกึษาการจดัการขยะมลูฝอย น า้เสีย ห้องน า้ห้องส้วม น า้ด่ืมน า้ใช้ 
การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย และค้นหาปัญหาแนวทางแก้ไข โดยใช้วิธีการ
สอบถามนกัท่องเท่ียว และผู้ ท่ีเคยเดินทางเข้ามาใช้บริการพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติ ทัง้ 4 แห่ง รวมไป
ถึงการบนัทกึภาพถ่าย ในชว่งระหวา่งเดือนตลุาคม 2552 – กมุภาพนัธ์ 2553 พบว่า สภาพโดยรวม
ของการสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านท่ีพกัอาศยั ห้องน า้ห้องส้วม น า้เสีย ขยะมูลฝอย อาหาร น า้ด่ืม
และน า้ใช้อยู่ในเกณฑ์ดี ส าหรับท่ีพักอาศยัและสถานท่ีส าหรับกางเต็นท์ ทุกอุทยานแห่งชาติ มี
ปริมาณพอเพียง สะอาด มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย ด้านการสุขาภิบาลห้องน า้ห้องส้วม ส่วน
ใหญ่พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทัง้สาม
ประการคือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เว้นแต่บางห้องบางพืน้ท่ีไม่มีสบู่ล้างมือพร้อมให้ใช้ 
พบว่าทุกอุทยานแห่งชาติ มกัใช้วิธีผ่านการบ าบดัในบอ่ซึมบอ่เกรอะก่อนระบายให้ซึมลงดินต่อไป 
แตบ่างท่ีพบน า้เสียไหลล้นบอ่ซมึบอ่เกรอะ เน่ืองจากการใช้งานมากและขาดการดแูลเอาใจใส่ ด้าน
การสุขาภิบาลขยะมูลฝอย พบว่าทุกอุทยานมีการแยกประเภทขยะ ตัง้อยู่ในท่ีเหมาะสม และ
สะดวกส าหรับนกัทอ่งเท่ียว นอกจากนีย้ัพบปัญหาอยู่บ้างเก่ียวกบัการไม่ทิง้ขยะมลูฝอยลงถงั และ
ปัญหาขยะล้นถัง มกัพบมากในช่วงเทศกาลวนัหยดุติดต่อกนัหลายวนัท่ีมีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวน
มาก ด้านการสุขาภิบาลอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ ประกอบการผ่านการอบรมกิจกรรมอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อยของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) มีเพียงบางร้าน บางพืน้ท่ีของอุทยานแห่งชาติบางแห่ง ยงัอยู่ใน

http://www.grad.nu.ac.th/www/teacher/html/th_results.asp?view=firstname&firstname=ดร.กาญจน์นภา


ระหว่างด าเนินการเข้าร่วมกับกิจกรรมนี ้ด้านน า้ด่ืม พบส่วนใหญ่บริโภคน า้ด่ืมบรรจุขวดท่ีมี
เคร่ืองหมายของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง ส าหรับน า้ใช้นัน้มาจากแหล่งน า้ซบั
น า้ซมึตามธรรมชาต ิน ามาผา่นระบบการปรับปรุงคณุภาพน า้ แตเ่น่ืองจากขาดผู้ มีความรู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านในการควบคมุดแูลระบบอย่างต่อเน่ือง จึงยงัพบปัญหาน า้ใช้มีสนิมเหล็ก อปุกรณ์วสัดุ
ก๊อกน า้ร่ัวซึม โดยผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ปัญหาเหล่านีส้ามารถแก้ไขให้หมดไปได้ด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดแูลรักษาให้มากขึน้ ทัง้ในแง่ของการมอบหมายผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน และเพิ่ม
ความถ่ีของการบ ารุงรักษาให้พอเพียงตอ่ความต้องการ 

 


